

Sở Di Trú Cho Riêng Hôn Nhân Không Đòi Hỏi Phí... Ân Ái!

Tác Giả: Lê Minh Hải

Thứ Ba, 07 Tháng 9 Năm 2010 09:05

Khi Lãnh sự Hoa Kỳ hoặc Sở di trú nghi ngờ một cuộc hôn nhân gian dối, họ có thể tạm hoãn cấp chiếu khán (visa) hoặc Thẻ Xanh

nếu họ nghĩ rằng hai người này không sống chung như vợ chồng, hoặc sống riêng biệt quá lâu. Nhưng bây giờ chúng ta cũng biết ít nhất trong một số, Sở di trú quyết định như thế nào một cuộc hôn nhân có thể là một cuộc hôn nhân chân thật, dù rằng không hề có chuyê... ân ái.



Một phụ nữ ở Nam Mỹ đã kết hôn với một công dân Mỹ. Sau đó, người chồng ngỏ ý chia tay và họ ly dị nhau. Người phụ nữ xin Sở di trú cho phép bà tạm nộp đơn xin Thẻ Xanh chính thức mà không cần có sự can thiệp của người chồng.

Sở di trú đã mời người phụ nữ đến phỏng vấn. Họ muốn đoán chắc đây là một cuộc hôn nhân chân thật nên đã hỏi bà đã có liên hệ ân ái với chồng cũ hay không. Và câu trả lời cũng rất chân thật là "Không".

Số Di Trú Cho Riêng Hôn Nhân Không Đòi Hỏi Phải.... Ân Ái!

Tác Giả: Lê Minh Hải

Thứ Ba, 07 Tháng 9 Năm 2010 09:05

Câu hỏi đặt ra là tại sao lại có chuyện không hề có ân ái trong cuộc sống hôn nhân? Người phải nói rằng chuyện của bà lớn tuổi hơn bà và sự khác có mặt sự việc để làm cho ông không thể có liên hệ gần gũi với bà được.

Nhưng còn một nguyên nhân khác làm cho họ không thể có liên hệ ân ái, và đây cũng có thể là nguyên nhân chính: Người chồng cũ của bà có một con chó và đã cho con chó ngủ chung giường với hai vợ chồng. Người phải nói rằng gia đình Nam M đã rất ngạc nhiên, và có thể nói là kinh hoàng về việc này. Vì điều này không bao giờ xảy ra ở quê của gia đình bà.

Vậy thì tại sao Số Di Trú lại chấp thuận đơn xin Thẻ Xanh của bà? Vì đã có đơn báo cáo chuyện cho thấy chấp thuận này đã từng thất bại có ý muốn chung sống với nhau như vợ chồng, và ý muốn này cũng đã được đơn xin Thẻ Xanh của bà được chấp thuận.

Người phải nói đã nộp báo cáo chuyện là những email được trao đổi trong vài năm trước khi bà đến Hoa Kỳ. Thêm vào đó, người chồng cũ đã gửi cho bà nhiều lá thư tình ngọt ngào và hình ảnh, và ông ta cũng đến Nam M thăm viếng và ở chung với bà và gia đình bà. Vì thế, Số Di Trú được thuyết phục rằng vào một lúc nào đó, đã có một cuộc tình thật mạnh mẽ chân thật, mặc dù những bất đồng và không hạnh phúc xảy ra ở cuộc đời hôn nhân.

Kết luận của Số Di Trú có nghĩa là: Đó là một cuộc hôn nhân trong sáng, mặc dù không có sự ân ái, người phải nói việc được chấp thuận Thẻ Xanh.

Hỏi Đáp Di Trú:

- Hỏi: Có bao giờ Lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn hỏi người vợ/hay chồng chuyện ân ái của họ không?

- Đáp: Chúng tôi chưa hề nghe nói về trường hợp này, nhưng có một vài hồ sơ báo cáo vì họ không có báo cáo chuyện đã từng sống chung với nhau sau khi kết hôn.

- Hỏi: Lãnh sự thường đòi hỏi những báo cáo chuyện sống chung nào?

Số Di Trú Cho Riêng Hôn Nhân Không Đòi Hỏi Phải... Ân Ái!

Tác Giả: Lê Minh Hải

Thứ Ba, 07 Tháng 9 Năm 2010 09:05

- Đáp: Riêng chúng sống chung có thể là những hóa đơn thuê khách sạn, hay đơn xin tạm trú cho thầy hai người đã sống chung với nhau sau khi kết hôn.

Lời Hay Ý Đẹp

Khen người đàn ông khôn sau ngày hôn . Khen người đàn bà đẹp trước mặt họ – Tác giả Pháp